

**บาท/ดอลลาร์เซาท์แอฟริกาในกรอบ, ขายทำกำไรหุ้น-เงินภูมิภาค ชะลอการแข็งค่า**

\*บาท/ดอลลาร์เซาท์แอฟริกาอยู่ในกรอบ โดยแรงขายทำกำไรในตลาดหุ้น และสกุลเงินภูมิภาค สกัดทิศทางการแข็งค่าของเงินบาทที่มีต่อเนื่องในช่วง 2 วันก่อนหน้า ขณะที่ตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ เข้ามาผลักดัน

\*ยูโรทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดรอบ 14 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่งเมื่อเทียบกับเยนในช่วงเซาท์แอฟริกาที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) และธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะดำเนินมาตรการผ่อนคลายแบบเชิงรุกต่อไป

\*เฟดได้ตอกย้ำมุมมองดังกล่าว ด้วยการคงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการซื้อพันธบัตรมูลค่า 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนต่อไป พร้อมระบุว่ามาตรการหนุนดังกล่าว เป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำให้อัตราว่างงานลดลง

\*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งแรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ที่แท้จริง ประจำไตรมาส 4/55 เมื่อวานนี้ โดยระบุว่า จีดีพีสหรัฐหดตัว 0.1% ในไตรมาส 4 หลังจากขยายตัว 3.1% ในไตรมาส 3/55 ซึ่งดูเหมือนว่าจะสนับสนุนมุมมองของเฟด

\*ขณะที่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น แสดงท่าทีไม่สนใจเสียงวิจารณ์ที่ว่ารัฐบาลพยายามทำให้เยนอ่อนค่าลง ด้วยการออกมาตรการกระตุ้นทางการเงินและการคลัง โดยเขาระบุว่า มาตรการเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดการกับเงินฝืด และบรรลุเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

\*ข้อมูลของยุโรปเมื่อวานนี้พบว่า ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ยูโรโซนกำลังฟื้นตัวจากระดับต่ำสุด และลดโอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉียดงว่น้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.775 บาท

\*09.24 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.75/80 จาก 29.75/79 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.76/82 จาก 29.76/78 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 90.92/96 จาก 91.28 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3566/69 จาก 1.3542 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

"วันนี้ก็คงจะ sideways แคบๆ เรื่องของเฟดก็ออกมาตามคาด ไม่ได้เป็นตัวหนุนอะไร แล้วช่วงนี้ regional เองก็ขึ้นไม่ค่อยได้เหมือนกัน หุ้นเอเชียวันนี้ก็ลงมาบาท short term ก็คงจะแกว่งไปก่อน" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 29.70-29.80 โดยตลาดในช่วงนี้เริ่มขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุน แม้แนวโน้มในระยะยาวยังคงดีอยู่ ขณะที่แรงขายทำกำไรตลาดหุ้นและสกุลเงินภูมิภาค คงจะจำกัดกรอบการปรับขึ้นของเงินบาทไว้เช่นกัน

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้